



วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2554

## พาณิชย์สร้างภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมในปีแพลทินัมของข้าวหอมมะลิไทย

นางปราณี ศิริพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร HOFEX 2011 ในระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค.54 เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยและเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจถึงคุณลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิไทยที่มีคุณค่าและคุณภาพชั้นเลิศ ซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างจากข้าวชนิดอื่น และข้าวจากประเทศอื่น รวมทั้งการตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปได้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย

ทั้งนี้ คาดว่าการเข้าร่วมงานดังกล่าวจะเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้บริโภคฮ่องกง ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ทั้งในฮ่องกงและในภูมิภาคเอเชียและเป็นการแสดงศักยภาพการเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก รวมทั้งขยายโอกาสทางการค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวฮ่องกงตั้งแต่ผู้นำเข้าจนถึงผู้บริโภคระดับครัวเรือน นักท่องเที่ยว ชาวจีน และผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก ผ่านงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง

ฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิไทยที่สำคัญ โดยในปี 53 ฮ่องกงนำเข้าข้าวทั้งสิ้น 3.4 แสนตัน โดยนำเข้าจากข้าวไทยเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 2.2 แสนตัน คิดเป็นร้อยละ 64.8 เป็นข้าวหอมมะลิไทย จำนวน 1.69 แสนตัน สำหรับไตรมาสแรกของปี 2554 นำเข้าข้าวจากไทย จำนวน 0.54 แสนตัน เป็นข้าวหอมมะลิไทย จำนวน 0.42 แสนตัน

ก่อนหน้านี้ นางพรทิวา นาคาศัยรมว.พาณิชย์ ได้มีการประชุมร่วมกับสมาคมผู้ค้าข้าวฮ่องกงและเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมไทย-ฮ่องกง (Working Committee) เพื่อกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการรักษาและขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิไทยที่สำคัญของไทย ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยโดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของข้าวหอมมะลิไทยในกลุ่มผู้บริโภคชาวฮ่องกง

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## เตือนรับมือข้าว GMO จากจีน แนะผู้ส่งออกหันเจาะตลาดระดับบน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซีอาน ประเทศจีน ว่าขณะนี้รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนการปลูกข้าวที่ตกแต่งพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (GMO) เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกของจีนลดน้อยลงจากผลพวงการขยายตัวของเมือง ประกอบกับจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น คาดว่าข้าว GMO จากจีนจะได้รับอนุญาตให้วางขายได้ภายใน 3-5 ปี ข้างหน้า หลังจากผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ถึงความปลอดภัยในการบริโภค และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เป็นเรื่องชี้ว่าในอนาคตจีนอาจส่งออกข้าวได้มากขึ้น

"อยากแนะเอกชนไทยว่า ควรมุ่งไปที่ตลาดจีนระดับบน และใช้ชื่อเสียงความเป็นข้าวไทยมาเป็นจุดขาย เพื่อแยกตัวเองออกจากคู่แข่งในสมาชิกอาเซียนด้วยกัน โดยเฉพาะการไม่มีการปลอมปน อีกวิธีหนึ่งคือ การใช้สิ่ง

บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นตัวรับประกันมาตรฐานคุณภาพข้าว ประกอบกับจีนมีข้อผูกพันไว้ในองค์การการค้าโลก (WTO) ที่กำหนดโควตานำเข้าข้าวปีละ 5.32 ล้านตัน ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ทำให้ภาษีข้าวลดลงเหลือ 0% ทำให้ข้าวไทยได้เปรียบมากกว่าสหรัฐอเมริกา"นางนันท์วัลย์ กล่าว

ทั้งนี้การจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวในการท่าตลาดจีน จะช่วยให้ข้าวไทยขยายตัวและเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น เพราะเศรษฐกิจจีนกำลังเติบโต แม้จีนจะผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคได้ทุกอย่างและเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ แต่จีนก็พร้อมที่จะจ่ายเงินจำนวนมากหากคุ้มค่า และข้าวคือวัฒนธรรมการกินอาหารของชาวจีนมาแต่โบราณ

ส่วนแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยไปซาอุดีอาระเบียในช่วงครึ่งปีหลัง 2554 นั้น ซาอุดีอาระเบียจะมีการนำเข้าข้าวทั้งสิ้น 1.20 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะบริโภคข้าวหนึ่ง (Parboiled Rice) เพิ่มขึ้น เนื่องจากหุงต้มง่ายกว่าข้าวบาสมชาติ

อย่างไรก็ตามปี 2554 นี้มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องค่าเงินบาทที่ค่อนข้างแข็ง เมื่อเทียบกับเงินเหรียญ สหรัฐฯ ผู้นำเข้าข้าวจากซาอุดีอาระเบียอาจสนใจหันไปนำเข้าจากประเทศอื่นในอาเซียนแทน ซึ่งตามปกติชาวซาอุดีอาระเบียจะมีการใช้จ่ายและการบริโภคสินค้ากลุ่มอาหารค่อนข้างมากในช่วงเดือนถือศีลอด (รอมฎอน) ของทุกปี ดังนั้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นไป ก็น่าจะเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ส่งออกสินค้าอาหารของไทย รวมทั้งข้าว ที่จะได้รับคำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว

**ที่มา แนวหน้า**

## ส่งออกเอข้าวไทยขาขึ้น

นายรณรงค์ พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ราคาข้าวไทยเดือน พ.ค.-มิ.ย. นี้จะกลับเข้าสู่ภาวะขาขึ้น เนื่องจากประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนามมีข้าวน้อยลงจนไม่พอต่อการส่งออก ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ของเวียดนาม สูงถึงตันละ 485 ดอลลาร์สหรัฐ แพงกว่าข้าวไทยที่ตันละ 480 ดอลลาร์และประเทศผู้ส่งออกข้าวอื่นมีสต็อกข้าวภายในประเทศลดลง

ขณะที่ไทยไม่มีปัญหาสต็อกข้าวในประเทศลดลง เพราะยังมีข้าวในสต็อกรัฐบาลอีกจำนวนหนึ่ง ประกอบกับผลผลิตข้าวในประเทศยังมีออกอย่างต่อเนื่อง และมีเพียงพอต่อการส่งออก ส่งผลให้ยอดส่งออกเดือนม.ค.-3 พ.ค. 54 มีปริมาณ 4.04 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่มูลค่ากว่า 69,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% หรือมูลค่าเพิ่ม 524 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อน จึงเชื่อว่าปีนี้ ไทยจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 9.5 ล้านตัน และยังเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก

นายรณรงค์กล่าวว่า ปัญหาที่เกษตรกรต้องการให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาความชื้นสูง เพราะขณะนี้ฝนตกชุก และปัญหาเปลี้ยกระโดด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังหาแนวทางช่วยเหลือ รวมถึงรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือตามโครงการปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จะเร่งหารือกับสมาคมผู้ค้าปุ๋ยอีกครั้งว่า จะจัดทำโครงการปุ๋ยธงฟ้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในปริมาณ 100,000 ตัน ราคาตันละ 11,000 บาทต่อไปอีกหรือไม่

นางพรทิภา นาาคาศัย รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลว่า ก็ยังมีการเจรจาขายข้าวให้รัฐบาลหลายประเทศ และขณะนี้ยังรับพิจารณาเสนอซื้อข้าวจากผู้ส่งออก ส่วนหลังยุบสภาจะมีการตรวจสอบและขออนุญาตนายไต่รงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีว่ายังให้ระบายข้าวในสต็อกที่เหลือประมาณ 1.5 ล้านตันหรือไม่.

**ที่มา เดลินิวส์**

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-5 พ.ค. 2554 มีจำนวน 72,280 ตัน มูลค่า 33.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 5 พ.ค. 2554 มีจำนวน 2.643 ล้านตัน มูลค่า 1.252 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมามีเวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 718,718 ตัน มูลค่า 334.608 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในเดือน พ.ค.-มิ.ย. นี้ เวียดนามยังคงมีสัญญาส่งมอบข้าวอีกประมาณ 900,000 ตัน

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากยังคงมีความต้องการข้าวจากต่างประเทศ ในขณะที่การเก็บเกี่ยวข้าวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทั้งนี้ ราคาส่งออกของข้าว 5% อยู่ที่ระดับ 480-485 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจาก 475-480 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 445-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอ

บริษัท The Northern Food Corporation (Vinafood 1) ได้เริ่มเปิดดำเนินการคลังสินค้าในจังหวัด Dong Thap ซึ่งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงแล้ว โดยเป็นคลังสินค้าขนาด 70,000 ตัน ซึ่งใหญ่ที่สุดในเขตนี้ โดยมีกำลังการผลิตวันละประมาณ 1,200 ตัน

ทั้งนี้ หลังจากที่มีการทดลองดำเนินการเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว จะสามารถเก็บสำรองข้าวได้ประมาณ 50,000 ตัน ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการเก็บสำรองข้าวของ บริษัท The Northern Food Corporation เพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

คณะรัฐมนตรีของอินเดียได้เลื่อนการพิจารณายกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าวและข้าวสาลีออกไปก่อน เนื่องจากรัฐบาลต้องการที่จะประเมินภาวะการผลิต รวมถึงสต็อกให้แน่ใจก่อนที่จะพิจารณา ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรไปพยายามยื่นเรื่องให้รัฐบาลพิจารณาผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวแต่กระทรวงอาหารได้คัดค้านในเรื่องดังกล่าว เพราะรัฐบาลยังต้องมีภาระในการจัดสรรรัฐพืชให้ประชาชน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

นายโปรเซโซ เจ. อัลคาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ คาดว่า ฟิลิปปินส์อาจไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าวเพิ่มในปีนี้ เนื่องจากผลผลิตข้าวเปลือกในครั้งแรกของปีนี้อาจสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ โดยคาดว่าจะอาจมีผลผลิตถึง 8 ล้านตัน สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 7.63 ล้านตัน เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากปรากฏการณ์ลานีญา ในบริเวณพื้นที่ปลูกข้าว ส่วนในเดือนมกราคม-มีนาคม นายอัลคาลากกล่าวว่า ผลผลิตข้าวของประเทศอาจจะอยู่ที่ระดับเป้าหมายที่ 4.14 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.6% เมื่อเทียบกับยอด 3.49 ล้านตันในปีก่อน

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าวของฟิลิปปินส์ ณ วันที่ 1 เม.ย. มีจำนวน 3.08 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.19% จากจำนวน 2.77 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้นจากจำนวน 2.85 ล้านตัน เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวจำนวน 3.08 ล้านตันนี้ เป็นข้าวที่อยู่ในคลังของ องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ประมาณ 47.2% อยู่ในคลังของภาคเอกชนประมาณ 20% และอยู่ในภาคครัวเรือน 32.8% ทั้งนี้สต็อกข้าวจำนวนดังกล่าวเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศประมาณ 91 วัน

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ในปี 2012 รัฐบาลมีแผนที่จะนำเข้าข้าวในเบื้องต้นประมาณ 500,000 ตัน โดยรัฐบาลพยายามที่จะลดการนำเข้าข้าวลงเพื่อให้เป็นไปตามแผนการลดการพึ่งพาการนำเข้าข้าว และจะหันมาผลิตข้าวในเพียงพอกับการบริโภค (Self-sufficient) ให้ได้ภายในปี 2012

ในช่วงระหว่างการประชุมผู้นำของประเทศสมาชิก ASEAN ที่ประเทศอินโดนีเซีย มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีฮุน เซนของกัมพูชาได้หารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีเบนิโญ อากีโนของฟิลิปปินส์โดยชักชวนให้ฟิลิปปินส์เข้าไปทุนในภาคเกษตรและการท่องเที่ยวของกัมพูชา นายฮุน เซน กล่าวว่า ข้าวที่ฟิลิปปินส์นำเข้าจากเวียดนามส่วนหนึ่งเป็นข้าวจากกัมพูชา กัมพูชาพร้อมจำหน่ายข้าวในราคาต่ำลงแลกกับการลงทุนจากฟิลิปปินส์ เพราะกัมพูชาไม่มีโรงสีมากพอจะเก็บข้าว และไม่มีเที่ยวบินตรงกับฟิลิปปินส์ นายการันดังกล่าวว่า ฟิลิปปินส์จะศึกษาข้อเสนอนี้เพราะจะช่วยให้ซื้อข้าวในราคาถูกลงเนื่องจากไม่ต้องผ่านคนกลาง

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

นายซุสโวโน รัฐมนตรีเกษตรของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า อินโดนีเซียตั้งเป้าที่จะผลิตข้าวให้ได้ 70.6 ล้านตันในปีนี้ หลังจากที่ผลิตได้ 67.8 ล้านตันในปีที่แล้ว โดยระบุว่า ความพยายามและปัจจัยต่างๆจะมีส่วนช่วยให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ นายซุสโวโนได้กล่าวว่า "เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นดีจะช่วยเพิ่มผลผลิต และเราได้สั่งการให้ที่ปรึกษาด้านการเกษตรดูแลโครงการนำร่องหลายโครงการ นอกจากนี้ เรายังได้ส่งทีมผู้ชำนาญการควบคุมศัตรูพืช รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกรว่าต้องปลูกอะไรและเมื่อไหร่"

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## FAO

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เปิดเผย ว่าราคาอาหารยังคงทรงตัวในเดือนเมษายน หลังจากที่ปรับตัวลดลงในเดือนมีนาคม และเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 8 เดือนในช่วงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ดัชนีราคาอาหารของ FAO อยู่ในระดับเฉลี่ยที่ 232 จุด ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากเดือนมีนาคม แต่สูงกว่าสถิติเดือนเดียวกันในปี 2553 อยู่ 36% และต่ำกว่าระดับสูงสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพียงแค่ 2% การปรับตัวลดลงของราคาน้ำตาลและข้าวช่วยให้ดัชนีมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ราคาสินค้าอาหารอื่นๆ เกือบทั้งหมดในตลาดโลกยังมีความแข็งแกร่ง

เดวิด แฮลแลม ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าและการตลาดของ FAO กล่าวว่า "การอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์และราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธัญพืช เนื่องจากอุปสงค์ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง การกลับคืนสู่ภาวะปกติของราคาส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับ การเพิ่มผลผลิตในปี 2554 และการเพิ่มปริมาณสำรองธัญพืชในฤดูกาลใหม่"

FAO คาดว่า ถึงแม้ว่าผลผลิตข้าวสาลีทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นราว 3.5% ขณะที่ผลผลิตข้าวอาจเพิ่มขึ้นราว 3% สต็อกธัญพืชทั่วโลกสำหรับฤดูการเพาะปลูกที่สิ้นสุดในปี 2554 คาดว่า จะมีปริมาณที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2551 ส่วนใหญ่เป็นเพราะสต็อกธัญพืชทั้งหมดไป ทั้งนี้ FAO ระบุว่า ยอดสต็อกข้าวสาลีทั่วโลกก็คาดว่าจะลดลงเช่นเดียวกัน แต่สัดส่วนสต็อกข้าวสาลีต่อการบริโภคจะยังคงเป็นที่น่าพอใจ ในขณะที่สต็อกข้าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้น

อับดุลเรซา อับบาสเซียน นักวิเคราะห์ธัญพืชของ FAO กล่าวว่า "ถึงแม้ว่าจะมีมุมมองที่ดีต่อภาวะการผลิตธัญพืชในปี 2554 ในช่วงก่อนหน้านี้ แต่สภาพอากาศในเดือนต่อไปถือว่ามีความสำคัญมาก สำหรับภาวะการผลิตปี 2553 ในปีที่แล้ว สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ทำให้แนวโน้มการผลิตเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง โดยในกลุ่มธัญพืชทั้งหมดนั้น ข้าวโพดน่าเป็นห่วงที่สุด"

ที่มา สำนักข่าวซินหัวรายงาน